

LỄ FIGNOSS

Của trường ARTS et METIERS ở Lille

Hàng năm, vào ngày thứ bảy cuối tháng II là lễ FIGNOSS (Baptême của khóa niên học mới) của trường ARTS et MÉTIERS ở Lille, sau đó là dạ hội FIGNOSS, đêm dạ hội lớn nhất của vùng Nord - Pas-de-Calais. Phí tổn lên đến 700.000f, tiếp đón chừng 3500 quan khách.

Để thực hiện đêm FIGNOSS, sinh viên năm thứ hai của trường đã chuẩn bị từ 10 tháng trước : tìm sponsor, quảng cáo, lo kiếm dàn nhạc, mua vật liệu, đặt thức ăn, thức uống v., v... Toàn thể sinh viên được nghỉ học một tuần để trang hoàng : biến nơi gymnase thành một hội trường có thể chứa 2.000 người, và triển lãm trên 10 gian phòng khác để tiếp đón quan khách.

Đêm FIGNOSS là một đêm vui chơi của tất cả mọi người nhưng quan trọng nhất của Promotion mới là lễ Baptême tổ chức vào buổi chiều. Từ 2 giờ chiều, phụ huynh sinh viên, kỹ sư các khóa đàn anh đã tề tựu rất đông chung quanh sân làm lễ. 3 giờ chiều, từ lầu I, sinh viên của hai Promotions đi diễn hành tiến đến sân làm lễ, xếp hàng đôi, hát vang những bài ca "cổ truyền," có bài xuất xứ từ ngày thành lập trường, theo nhịp bước đều, tiếng giầy của gần 300 sinh viên nện xuống cầu thang gỗ làm vang dội cả trường. Tiếp đến sinh viên năm thứ nhất (tân sinh viên) lần lượt đến trước mặt các đàn anh (sinh viên năm thứ hai) để nhận lãnh Baptême. Đây là giờ phút cảm động nhất của tân sinh viên và đôi với phụ huynh là một sự xúc động lớn lao, nhất là đôi với những gia đình di tản. Từ trên lầu, máy ảnh nháy liên tục để giữ lại hình ảnh sinh viên của 2 promotions xếp thành hình ~~AM~~ (A.M. = ARTS et MÉTIERS) với ngọn đuốc trong tay. Sau đó những kỹ sư các khóa đàn anh đến thăm hỏi các sinh viên của promotion mới.

Kể từ giờ phút này tân sinh viên mới thực thụ là những thành phần mới của một đại gia đình — Gia đình của những :

GADZ'ARTS

Đồ - Hữu - Tường
Sinh viên năm thứ 3 trường
Arts et Métiers
Trưởng nam AH Đồ - Hữu - Hứa.

Trà Sớm

Vừa mới tan canh đã tỉnh rồi.
Sẵn sàng âm tách, nước vừa sôi.
Trà pha phảng phất tình lan huyệt,
Chén vẽ hoang vu cảnh núi đồi.
Ngẫm lại nhân sinh vài khắc mộng.
Nhìn ra sự thế một giòng trời.
Chợt nghe sau điệu thanh bình gượng,
Vẳng tiếng tỳ bà mã thượng thôi.

Hoàng Dục